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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปพุทธศกัราช 2567 

วันอังคารที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมอาคารสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 
ผูมาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ชื่อ-สกุล 

1 นายเจือ ชอบใจ ประธานสภา อบต.บัวทอง เจือ ชอบใจ 

2 นางสมจิต ทินนะรัมย รองประธานสภา สมจิต ทินนะรัมย 

3 นางแกว รินณะรา สมาชิกสภา หมูที่ 2  แกว รินณะรา 

4 นายบุญเชิด กึงรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 3  บุญเชิด กึงรัมย 

5 นายจักรพันธ จะชานรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 5  จักรพันธ จะชานรัมย 

6 นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมูที่ 6  บุญเกิด เมืองสันเทียะ 

7 นางสาวถวิล จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 7  ถวิล จะริบรัมย 

8 นายเสมือน จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 8  เสมือน จะริบรัมย 

9 นายเจริญสุข ชาวสวน สมาชิกสภา หมูที่ 9  เจริญสุข ชาวสวน 

10 นายชุมพล ลายพยัคฆ สมาชิกสภา หมูที่ 10  ชุมพล ลายพยัคฆ 

11 นายสมพาน เลือกรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 11  สมพาน เลือกรัมย 

12 นางสาวณริศรา ปญญา สมาชิกสภา หมูที่ 12  ณริศรา ปญญา 

13 นายทรงยศ ตาแสง สมาชิกสภา หมูที่ 13 ทรงยศ ตาแสง 

14 นายสรวิช นิสสัยดี สมาชิกสภา หมูที่ 14  สรวิช นิสสัยดี 

15 นายธงพล จากรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 15  ธงพล จากรัมย 

16 นางปยะดา ธณเตชทัต เลขานุการสภา ปยะดา ธณเตชทัต 

 
 

/ผูเขารวม... 
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ผูเขารวมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายธนวัฒน  จากธนรัมย นายก อบต.บัวทอง ธนวัฒน จากธนรัมย 

2 นายปยะ เจียรัมย รองนายก อบต.บัวทอง ปยะ เจียรัมย 

3 นายสุวัฒน  จิตตวิวัฒนา รองปลัด อบต. บัวทอง สุวัฒน  จิตตวิวัฒนา 

4 นายสมพร  ดีดวยชาติ ผูอํานวยการกองชาง สมพร ดีดวยชาติ 

5 นางนิ่มนวล ปาปะเก ผูอํานวยการกองคลัง นิ่มนวล ปาปะเก 

6 นางดุสิตา ชื่นชุมแสง ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม ดุสิตา ชื่นชุมแสง 

7 นางเยาวนิตย ศรีกิตติพาณิช ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ เยาวนิตย ศรีกิตติพาณิช 

8 นางสาวกนกอร โสภณ หัวหนาสํานักปลัด (เจาหนาที่สภา) กนกอร โสภณ 

9 นางอุไรวรรณ แมคเลียโน นักวิชาการตรวจสอบภายใน อุไรวรรณ แมคเลียโน 

10 นางสาวปรียานุช พัฒนชัย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ปรียานุช พัฒนชัย 

11 นางสาวราณ ี ชางประดิษฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ราณ ี ชางประดิษฐ 

12 นายวีระชัย ยีรัมย เจาพนักงานธุรการชาํนาญงาน วีระชัย ยีรัมย 

13 นางสาวสุดารัตน พาคํา เจาพนักงานธุรการปฏบิัติงาน สุดารัตน พาคํา 

14 นางสาวจันทิมา ปลื้มกมล ผูชวยนักวิเคราะหฯ (เจาหนาทีส่ภา) จันทิมา ปลื้มกมล 

15 นางสาวอภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข  อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

16 นางสาวน้ําผึ้ง ขยันชุมนุม ผูชวยนักพัฒนาชุมชน น้ําผึ้ง ขยันชุมนุม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.3๐ น. 

เลขานุการสภา – เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน       
การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปพุทธศักราช 
๒๕๖7 บัดนี้ ครบองคประชุมแลว ขอเชิญประธานสภาไดเปดการประชุม และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

         ประธานจุด ธปู เทียนบชูาพระรัตนตรัยเรียบรอยแลว ไดเปดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 

ประธานสภา -ไมม-ี 
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ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปพุทธศักราช ๒๕67 
 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

ประธานสภา - ตามที่งานสภาไดสงเอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ   
สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ใหทานไดตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น 
- มีทานใดจะแกไขขอความใดในรายงานการประชุมดังกลาวหรือไม  
- (ที่ประชุมไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่น) ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ     

สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

ที่ประชุม - ไมมีผูใดคัดคานหรือขอแกไขขอความใด มีมติรับรองรายงานการประชุม จํานวน 13 เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา - 3.1 ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568 
  วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ  

- ใหเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ขอ 49  ขอ 59  ขอ 60  ขอ 61 ขอ 103    
ขอ 105 (3) ขอ 107 และขอ 109) 

- เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง แถลงญัตติ 

นายก อบต. - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน ขอแถลงญัตติเพื่อ
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบัวทอง จะไดเสนอ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง จึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังตอไปนี ้
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นายก อบต. -  
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นายก อบต. -  
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นายก อบต. -  
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นายก อบต. -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพร ดีดวยชาติ - ชี้แจงรายละเอียดโครงการตามแผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานบําบัดน้ําเสีย 
ผูอํานวยการกองชาง 
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นางปยะดา ธณเตชทัต  - ชี้แจงรายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568  
ปลัด อบต./เลขานุการสภา      โดยละเอียด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 

ประธานสภา  - ใหที่ประชุมไดอภิปรายรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2568 
- (ที่ประชุมไมมีผู ใดอภิปราย) ขอมติรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2568 

ที่ประชุม - มีมติขั้นรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ.2568 จํานวน 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภา  - ใหที่ประชุมไดเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568   
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน(ขอ 103(1) และ ขอ 105 (3) คณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน) 

นางสาวถวิล จะริบรัมย - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวถวิล จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 7 ขอเสนอจํานวน       
สมาชิกสภา หมูท่ี 7   คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
   2568 จํานวน 3 คน 

ประธานสภา - ใหที่ประชุมไดเสนอเพิ่มเติมอีก 
- (ที่ประชุมไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นอีก) จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2568  จํานวน 3 คน 
- ใหที่ประชุมไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2568 

 - ใหที่ประชุมไดเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัตงิบประมาณ คนที่ 1  

นางสาวณริศรา ปญญา  - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวณริศรา ปญญา สมาชิกสภา หมูที่ 12 ขอเสนอ  
สมาชิกสภา หมูท่ี 12  นายเสมือน จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 8 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ผูรับรอง 1) นายเจริญสุข ชาวสวน สมาชิกสภา หมูที่ 9 และ      
2) นายสมพาน เลือกรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 11 

ประธานสภา   - มีทานใดจะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม 
- (ไมมีผูใดเสนอรายชื่ออื่นอีก) ใหที่ประชุมไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณ คนที่ 2 

นางสาวณริศรา ปญญา -  เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวณริศรา ปญญา สมาชิกสภา หมูที่  12 ขอเสนอ    
สมาชิกสภา หมูท่ี 12  นางแกว รินณะรา สมาชิกสภา หมูที่ 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัต ิ
  งบประมาณรายจาย ผูรับรอง 1) นายชุมพล ลายพยัคฆ สมาชิกสภา หมูที่ 10 และ    

2) นายทรงยศ ตาแสง สมาชิกสภา หมูที่ 13 
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ประธานสภา   -   มีทานใดจะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม 

-  (ไมมีผูใดเสนอรายชื่ออ่ืนอีก) ใหที่ประชุมไดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณ คนที่ 3 

นางสาวณริศรา ปญญา -  เรียนประธานสภา ดิฉันนางสาวณริศรา ปญญา สมาชิกสภา หมูที่ 12 ขอเสนอ     
สมาชิกสภา หมูท่ี 12  นายจักรพันธ จะชานรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 5 เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง  
  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ผูรับรอง 1) นายสรวิช นิสสัยดี สมาชิกสภา หมูที่ 14  
  และ 2) นายธงพล จากรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 15 

ประธานสภา   -   มีทานใดจะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม 

  -  (ไมมีผูใดเสนอรายชื่ออื่นอีก) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 2567 จํานวน 3 คน ไดแก  
1) นางแกว รินณะรา สมาชิกสภา หมูท่ี 2 ,  
2) นายจักรพันธ จะชานรัมย สมาชิกสภา หมูท่ี 5 และ  
3) นายเสมือน จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 8 

 -  ใหที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2568 

นายสรวิช นิสสัยด ี -   เรียนประธานสภา กระผมนายสรวิช นิสสัยดี สมาชิกสภา หมูที่ 14 ของเสนอกําหนด 
สมาชิกสภา หมูท่ี 7   ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2568 ในวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2567 ในเวลา
ราชการ 08.30 น.– 16.30 น. ณ หองประชุมอาคารสภาองคการบริหารสวนตําบล
บัวทอง 

ประธานสภา  -  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม 

  -  (ไมมีผูใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีก) กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2568 ในวันที่ 
13 - 15 สิงหาคม 2567 ในเวลาราชการ 08.30 น.– 16.30 น. ณ หองประชุม
อาคารสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 

- แจงคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2568 หลังการประชุม เจาหนาที่งานกิจการสภาจะนําสงรางขอบัญญัติงบประมาณ
ฉบับนี้ ใหคณะกรรมการแปรญัตติราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2568 พิจารณาโดยละเอียด  
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 ประธานสภา -  ระเบียบวาระที่ 3.2 ญัตติขอความเห็นชอบตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ      
วาดวยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เรื่อง การรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยโดยองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  

 -  เชิญนายก อบต.บัวทองแถลงญัตต ิ  

นายธนวัฒน จากธนรัมย -  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง  
นายก อบต.บัวทอง  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง โดยนายธนวัฒน  จากธนรัมย นายก

องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ วาดวยการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การ
รวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กับองคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมย โดยนายภูษิต เล็กอุดากร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 
เมื่อวันที่  17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันในการ
ดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย 

หลกัการ 
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2567 ขอ 16 ใน

กรณีการรวมดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยของราชการสวนทองถิ่นกับ
หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น หรือการมอบหมายหนวยงานของรัฐหรือ
ราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย หากจะเปนประโยชนแก
ประชาชนในทองถิ่นมากกวาการที่จะดําเนินการเอง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับ
หนวยงานของรัฐ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น ในการดําเนินการไดโดยปฏิบัติตาม
แนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น วาดวยการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย กับ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอ่ืนในจังหวัดบุรีรัมย 

  การรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เปนนโยบายสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางของ
กระทรวงมหาดไทย ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ที่ 16 มิถุนายน 
2558 และเปนเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาดําเนินการ ตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด คณะกรรมการกลางจัดการ  สิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2567 พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และ
หนังสือสั่งการของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการการมูลฝอย พ.ศ.
2567 ขอ 17 กําหนดใหคณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แลวแตกรณี 
มีหนาที่แนะนําและกํากับราชการสวนทองถิ่นในการรวมกลุมของราชการสวนทองถิ่น
ภายในจังหวัด ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดบุรีรัมย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 รับทราบวาองคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย จะดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  

  จังหวัดบุรีรัมย โดยองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย เปนเจาภาพการรวมกลุมพื้นที่
การจัดการขยะมูลฝอย ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
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นายธนวัฒน จากธนรัมย - ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น วาดวยการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ  
นายก อบต.บัวทอง  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  เหตุผล 
  เพื่อใหการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง เปนไปดวยความ

เรียบรอย ประหยัด และความคุมคา ประชาชนไดรับประโยชนโดยรวม  
ระเบียบ 

  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การ
ทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2562 มาตรา ๗๓ องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภา
ตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปนกิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู
ในอํานาจหนาที่ของตน 

   องคการบริหารสวนตําบลบัวทอง จึงเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ วาดวยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่อง การรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยโดยองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 
(รายละเอียดปรากฏตามบันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยโดยองคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมย)  

ประธานสภา  -  ใหที่ประชุมไดอภิปรายกอนลงมต ิ

นายบุญเกิด เมืองสันเทียะ  - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเกิด เมืองสันเทียะ สมาชิกสภา หมูที่ 6 เรื่องการจัดการ 
สมาชิกสภา หมูท่ี 6 ขยะที่มีหนวยงานระดับจังหวัดเขามามีสวนรวม ถือวาเปนแนวทางการดําเนินงานที่ดี เนื่องจาก

พื้นที่สาธารณะของตําบลบัวทอง เต็มไปดวยขยะ กระผมจึงขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายละเอียด วิธีการดําเนินการ แนวทางการบริหารจัดการขยะที่จะดําเนินการโดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 

นายธนวัฒน จากธนรัมย - การลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือโดยนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงใน 
นายก อบต.บัวทอง  จังหวัดบุรีรัมย กับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ 

รวมกัน ในสวนของรายละเอียด วิธีการดําเนินงาน และเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการ 
นั้น ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน ในการลงนามครั้งนั้น เปนเพียงบันทึกขอตกลงวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในระดับองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล จะรวมดําเนินการบริหารจัดการ
ขยะกับองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย หากมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม จะแจงใหที่ประชุม
ทราบในคราวถัดไป 

ประธานสภา - (ไมมีผูใดอภิปรายอีก) ขอมติเห็นชอบตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ วาดวยการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยจากชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยโดย
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือ วาดวยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยโดยองคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมย ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 จํานวน 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 



 

รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปพุทธศักราช 2567 หนา 12 
 

เวลา 12.30 – 13.30 น. ประธานสภาสั่งพักรับประทานอาหารกลางวัน  

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องอื่น ๆ    
ประธานสภา - 4.1 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับแกไข ครั้งที่ 5/2567   

- เชิญหัวหนาสํานักปลัดชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวกนกอร โสภณ - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน  
หัวหนาสํานักปลัด  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบัวทองไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-

2570 ฉบับแกไขครั้งที่ 5/2567 จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
ฉบับแกไขครั้งที่ 5/2567 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป ประกาศ ณ วันที่ 26 
กรกฎาคม 2567 ปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้  
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นางสาวกนกอร โสภณ -   
หัวหนาสํานักปลัด 
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นางสาวกนกอร โสภณ -   
หัวหนาสํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประธานสภา   - 4.2 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567  
  เวลา 09.00 น.  

เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2568 ในวาระที่  2  
ขั้นแปรญัตติ และ วาระที่  3 ขั้นใหความเห็นชอบตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2568 

นายทรงยศ ตาแสง  -  เรียนประธานสภา กระผมนายทรงยศ ตาแสง สมาชิกสภา หมูที่ 13 ขอขอบคุณคณะ  
สมาชิกสภา หมูที่ 13  ผูบริหารที่ไดดําเนินการขอรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยเพื่อ 
  ซอมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายทางจากวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย ถึงบานตะโกนอย    
  หมูที่ 10 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จเมื่อชวงเดือนกรกฎาคมที่

ผานมา 

นายชุมพล ลายพยัคฆ - เรียนประธานสภา กระผมนายชุมพล  ลายพยัคฆ สมาชิกสภา หมูที่ 10 ถนนดินผิวจราจร
สมาชิกสภา หมูท่ี 10  หินคลุก สายทางจากท่ีนาของนายปยะ ถึงสามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนาย       
  สําเรียง ชํารุดเสียหายจากรถบรรทุกดิน ขอใหดําเนินการแกไข 

นางสาวณริศรา ปญญา - เรียนสมาชิกสภา ดิฉันนางสาวณริศรา ปญญา สมาชิกสภา หมูที่ 12 ขอความอนุเคราะห
สมาชิกสภา หมูท่ี 12 ใหดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบานนายจรัส ถึงบาน    
 นายสมหมาย ระยะทางประมาณ 50 เมตร ซึ่งเปนโครงการที่ไดบรรจุไวในแผนพัฒนา 
 ทองถิ่นหลายปมาแลว  

- ขอความอนุเคราะหสูบน้ําจากหนองอาจูดเขาสระผลิตประปา หมูที่ 12 

นายบุญเชิด กึงรัมย - เรียนประธานสภา กระผมนายบุญเชิด กึงรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 3 ขอขอบคุณผูบริหาร
สมาชิกสภา หมูที่ 3  และเจาหนาที่ที่ขอรับเงินอุดหนุนดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจาก 
  บานสะยาไปบานรุนตะวันออก 
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นายสรวิช นิสสัยด ี - เรียนประธานสภา กระผมนายสรวิช นิสสัยดี สมาชิกสภา หมูที่ 14 ขอขอบคุณสําหรับ
สมาชิกสภา หมูท่ี 14  การขยายเขตประปาหมูบาน ประชาชนมีน้ําประปาไวเพื่อการอุปโภค แตก็ยังมีครัวเรือนท่ี 

แจงวาไดติดตอขอใชน้ําประปามาตั้งแตป พ.ศ.2564 และไมยื่นเรื่องขอใชน้ําเขามาใหม
แลว แตปจจุบันนี้ยังไมดําเนินการให ขอใหตรวจสอบและดําเนินการดวย 

- กระผมเคยเสนอขอใหมีการสรางประตูกั้นน้ําเพื่อไวใชยามขาดแคลน จึงอยากใหทบทวน
และดําเนินการ 

- ถนนสายทางเขาหมูบานสุขสวัสดิ์ ขางโรงเรียนบานตะเคียน ประสบปญหาน้ําทวมขังเปน
ประจําทุกป นักเรียนมักใชเสนทางนี้สัญจรไปมา จึงขอความอนุเคราะหดําเนินการแกไข
ปญหานี้ใหดวย 

- เห็นดวยกับการรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย เรื่องการบริหารจัดการขยะ 
แตปญหาขยะรอบปาสาธารณะก็ยังเปนปญหาที่ยังไมไดแกไข 

- เรื่องไฟไหมวัดปาบานตะเคียน ตามระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงาน
พระพุทธศาสนา ไมสามารถใหความชวยเหลือ จึงเปนการชวยเหลือกันโดยคณะสงฆ
เทานั้น  

นางแกว รินณะรา - เรียนประธานสภา ดิฉันนางแกว รินณะรา สมาชิกสภา หมูที่ 2 ดิฉันขอเรียนถามทาน 
สมาชิกสภา หมูท่ี 2  นายก อบต.บัวทอง โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนายบุญเกิด      

จะริบรัมย จะไดดําเนินการใหหรือไม 
- ถนนบริเวณสามแยกบริเวณลานตากขาวบานสวายสอไปวัดหนองบัวทอง มีแองน้ําขัง ฝน
ตกถนนลื่น จึงขอความอนุเคราะหดําเนินการแกไขโดยการเทหินคลุกใหดวย 

- โครงการกอสรางถนนซอยบานนางโหะไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นแลว ฝากให
ดําเนินการตามแผนดวย 

- ขอเสนอใหจัดงานประเพณีลอยกระทงทุกป 

นายเสมือน จะริบรัมย - เรียนประธานสภา กระผมนายเสมือน จะริบรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 8 ขอความอนุเคราะห 
สมาชิกสภา หมูท่ี 8 ซอมถนนนายทางจากบานนายนุกูลถึงบานนางจอม ระยะทางประมาณ 10 เมตร 

เนื่องจากสภาพผิวจราจรหลุดรอน ขรุขระ 

นางสมจิต ทินนะรัมย - เรียนประธานสภา ดิฉันนางสมจิต ทินนะรัมย สมาชิกสภา หมูที่ 4 ขอขอบคุณทานนายก 
รองประธานสภา  องคการบริหารสวนตําบลบัวทองและเจาหนาที่กองสวัสดิการสังคมที่ไดขอรับงบประมาณ

เพื่อดําเนินการปรับปรุงที่พักอาศัยใหแกผูยากไรและผูพิการ รายนายฤทธิชัย มิพันธรัมย 
ปจจุบันใกลเสร็จเรียบรอยแลว 

- ตามที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลบัวทอง ไดจัดงานผาปาสามัคคีเพื่อ
ซอมแซมฝาเพดานและหลังคาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสวายสอ ตอง
ขอขอบคุณทุกทานที่รวมทําบุญในครั้งนี้ ซึ่งยอด ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เปนเงินสาม
แสนหกหมื่นกวาบาท และยังมีการสมทบเขามาเรื่อยๆ 

- ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลบัวทองที่ไดดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเพชรบัญชา  
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นายก อบต. - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทองทุกทาน ดวย
งบประมาณในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลบัวทองลดลงจากที่ผานมา 
ทําใหคาใชจายในหมวดงบลงทุนลดลง คณะผูบริหารจึงมีแนวทางในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานโดยกระจายใหทั่วถึงทุกหมูบาน ปงบประมาณพ.ศ.2567 หมูบานที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณลงไปแลว ปงบประมาณถัดไปก็จะพิจารณาพื้นที่ที่ยังไมไดรับ
งบประมาณ และเขาใจถึงปญหาความเดือดรอนของทุกๆหมูบาน และหากมีงบประมาณ
สวนใดที่จะสามารถนํามาใชจายไดก็จะพิจารณาตามความเดือดรอนและจําเปน 

- การขอขยายประปาหมูบานสุขสวัสดิ์ กระผมยังไมไดรับเรื่อง จะใหเจาหนาที่ตรวจสอบอีก
ครั้ง 

- การปรับปรุงแกไขปญหาขยะและความรกรางของถนนสายไปบานตะเคียน ไดมอบหมาย
ใหเจาหนาที่ดําเนินการไปแลว และอยากใหผูนําทองที่ กํานันและผูใหญบานรวมกันพัฒนา
พื้นที่สาธารณะดวย 

- โครงการกอสรางตางๆท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมาก อยางเชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบานสะยา ไปบานรุน เราไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการเองได จึงเปน
การประสานขอรับงบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาดําเนินการ แตดวย
งบประมาณของรัฐบาลเองก็มีคอนขางจํากัดเชนกัน 

ประธานสภา   - เมื่อไมมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ผมขอปดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา  ๑5.0๐ น. 
                                           
 
  (ลงชื่อ)   ปรียานุช  พฒันชัย    ผูบันทึกการประชุม 

 (นางสาวปรียานุช  พัฒนชัย) 
เจาหนาที่งานกิจการสภา 

 
 
 

  (ลงชื่อ)     ปยะดา  ธณเตชทัต       ผูตรวจรายงานการประชุม 
 (นางปยะดา  ธณเตชทัต) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวทอง 
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